



BVĐ-TL TRUNG TÂM NGHĨA VIỆT

NỘI DUNG TRAO ĐỔI

Hôm nay vào lúc 21 giờ 00 ngày 04 tháng 07 năm 2009 tại Khách Sạn Phú Quý thuộc Thị xã Phan Thiết, nhân ngày họp mặt ACE cựu Nghĩa Sinh thiện chí.

Thành phần tham dự phiên họp hạn chế gồm các Trưởng trong Ban tổ chức : Trưởng Phan Thượng Phúc, Trưởng Nguyễn Hồng Lam, Trưởng Trần Văn Chí, Trưởng Nguyễn Thiện Giang, Trưởng Nguyễn Văn Cẩm, Trưởng Trần Như Kiên, Trưởng Lê Trung Cang và Trưởng Nguyễn Văn Phẩm.

Nội dung phiên họp:

Mục đích chuyến đi nghỉ 2 ngày (4 và 5/7/2009) tại Phan Thiết là do thiện ý của một số trưởng, nhằm tạo cơ hội cho ACE cựu NS thiện chí có dịp gặp gỡ tâm tình để tăng thêm tình thân ái, đồng thời khởi xướng một chương trình hành động cụ thể : Trước mắt là chia sẻ với ACE cựu NS đang gặp hoàn cảnh khó khăn, sau là có phương án qui tụ nhau lại thành một khối hoạt động các công tác xã hội phục vụ tha nhân theo tinh thần NS mà mọi người đều vẫn ấp ủ từ xưa tới nay mà chưa có điều kiện thuận lợi để thực hiện.

1. Định hướng:

Trưởng Phúc : Thay mặt Ban tổ chức đề nghị anh em ngồi lại cùng nhau xác định lý tưởng phục vụ tha nhân trong tinh thần Nghĩa sinh mà anh em đã một thời ấp ủ. Đồng thời anh cũng muốn anh em xác lập một ban đại diện cho nhóm gồm có Trưởng ban, 2 Phó ban, Thư ký và Thủ quỹ với nhiệm kỳ 1 năm, lấy điểm mốc là ngày 01/07/2009.

Trong các buổi gặp gỡ trước đây, nhóm cũng đã đề ra một số phương án sau :

- + Thành lập Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn hoá.
- + Trung tâm Du-lich Lữ hành.
- + Khu nghỉ dưỡng sinh thái.

Anh cũng khẳng định lại quan điểm của nhóm là cùng ngồi lại với nhau trong tinh thần Nghĩa sinh, chủ động, độc lập thực hiện các đề án mà anh em đề ra trong điều kiện hiện nay, không chờ đợi vào sự tài trợ mà chỉ nhận sự tiếp sức hợp tác của mọi thành phần Nghĩa Sinh trong và ngoài nước để công việc thiện nghĩa được hoàn thành tốt đẹp.

Trưởng Giang : Anh xác định lại các đề án trên chỉ là các hoạt động mang tinh thần Nghĩa sinh, do ACE thiện chí tự nguyện hợp tác, đầu tư cho giáo dục, góp phần với xã hội trong các công tác phục vụ tha nhân. Do đó cần thiết phải xác định được khả năng tồn tại và phát triển của các đề án, thứ đến, các hoạt động này trước tiên phải nằm trong khuôn khổ mà pháp luật cho phép.

Trưởng Cẩm : Các thành viên chúng ta cần cân nhắc đến hiệu quả của hoạt động mà do chính ACE tự nguyện đề ra và thực hiện. Các hoạt động này phải tuân thủ pháp luật để được pháp luật bảo hộ.

Trưởng Kiên : Các đề án mà ACE cựu NS dự định cùng nhau thực hiện thì hiện nay chương trình Du lịch do Trưởng Chỉ triển khai đã đi vào hoạt động, mặc dù chủ đề án là Trưởng Chỉ nhưng do anh là một thành viên của nhóm nên đây cũng chính là công việc chung của cả nhóm. Hy vọng TT Du lịch sẽ hành luôn luôn là người bạn đồng hành cùng ACE Nghĩa sinh trong các kế hoạch sinh hoạt tiếp theo như các buổi sinh hoạt, thăm viếng, công tác xã hội hàng quý.

Các đề án khác như TT Bồi dưỡng văn hoá đang trong thời kỳ triển khai, đã hoàn tất hồ sơ nộp lên Sở Giáo dục Đào tạo và đang chờ giấy phép hoạt động.

Đề án Khu nghỉ dưỡng sinh thái do Trưởng Phúc triển khai với diện tích 6.000 m² tại Huyện Củ Chi thuộc TP.HCM đã bắt đầu “cựa mình”. Mục đích làm Trung tâm sinh hoạt và giao lưu cho ACE Nghĩa sinh trong và ngoài nước và tạo môi trường phục vụ tha nhân. Trưởng Phúc còn hướng đến việc làm nơi dừng chân cho những ACE Nghĩa Sinh có hoàn cảnh neo đơn không có nơi nương tựa sau này.

Nhìn chung, các hoạt động này hoàn toàn do chính chúng ta tự nguyện, chủ động thực hiện và hoàn toàn độc lập, chỉ mang tinh thần Nghĩa Sinh trong các hoạt động của mình mà thôi.

Trưởng Phẩm : Thống nhất với tinh thần tự lực cánh sinh, tự thân phát triển.

Trưởng Hồng Lam : Chuyển lời của HTTL và VP/NS Chicago chúc mừng cuộc họp mặt được thành công tốt đẹp. Và có đề xuất sẽ bầu Ban quản trị Trung tâm bồi dưỡng Văn hoá sau khi có Giấy phép chính thức hoạt động.

2. Hình thành tổ chức:

Trưởng Phúc : Để có thể sinh hoạt, chúng ta cần có một Ban đại diện để đôn đốc các dự án do chính chúng ta đề ra. Anh đề nghị bầu ra 1 Ban đại diện gồm có 1 Trưởng ban, 2 Phó ban, 1 Thư ký và 1 Thủ quỹ.

Anh Giang: Cần hình thành 1 tổ chức chính danh, hợp pháp, để xác định tư cách pháp nhân của các thành viên (như loại hình một công ty trách nhiệm hữu hạn...) qua đó sẽ có điều lệ, có quy định về quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên quản trị.

Hiện nay sinh hoạt của ACE cựu NS ở VN có 2 mảng độc lập. Đối với các sinh hoạt tương thân tương trợ Nghĩa Sinh đang do Trưởng Dư quang Nam làm Trưởng ban liên lạc (theo sự phân công của HTTL) và các sinh hoạt công tác xã hội sẽ do anh em thiện nguyện thực hiện bởi một Ban điều hành :

Tập thể đã nhất trí cử các anh:

- Anh Phan Thượng Phúc : Trưởng ban
- Anh Trần Văn Chí : Phó ban đặc trách đề án Trung Tâm Du lịch và TT Bồi dưỡng văn hoá.
- Anh Nguyễn văn Nhi : Phó ban đặc trách đề án triển khai Khu nghỉ dưỡng.
- Anh Trần Như Kiên : Thư ký và đồng phụ trách TT bồi dưỡng Văn hoá.
- Anh Nguyễn Thiện Giang : Thủ Quỹ.
- Anh Nguyễn Hồng Lam : Trưởng Ban Tư vấn và thông tin mạng.
- Anh Nguyễn văn Cẩm : Ban Tư vấn.

Trưởng Phúc cũng lưu ý Anh em về vấn đề đưa thông tin lên mạng cần phải có sự đồng thuận của Ban Điều hành, nhất là Trưởng Ban, và nhân mạnh chỉ có các công tác đã thực hiện rồi mới nên công bố, ngoài ra không nên công bố trước những việc đang còn bàn bạc chưa được anh em nhất trí triển khai.

3. Kết luận:

Để kết luận ; Trưởng Phúc một lần nữa nhắc nhở ACE trong nhóm : Muốn sinh hoạt được tồn tại và có ý nghĩa thì mọi sinh hoạt đều phải được xuất phát từ tinh thần Nghĩa Sinh, hướng đến lợi ích phục vụ xã hội, phục vụ tha nhân, độc lập trong mọi sinh hoạt và tiên quyết phải tuân thủ pháp luật. Đối với anh chị em trong Ban Liên Lạc Nghĩa Sinh, chúng ta hợp tác với BLL và nên cố gắng tránh mọi sự hiểu lầm nghi kỵ lẫn nhau, không khích bác và luôn mở rộng vòng tay yêu thương chờ đón sự hợp tác của mọi thành phần Nghĩa Sinh. Mọi hoạt động cá nhân đi ngược lại mục đích và chủ trương nêu trên đều không được sự tán đồng. Tập thể không chịu trách nhiệm.

Buổi họp kết thúc lúc 23 giờ 00 cùng ngày trong tình thân ái, yêu thương và sẵn sàng phục vụ trong tinh thần Nghĩa Sinh cao cả.

Trưởng Ban

PHAN THƯỢNG PHÚC (đã ký)

Thư ký

TRẦN NHƯ KIÊN (đã ký)